

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๓๓๗.๓ / ว ๓๕๑๓



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๑๓) กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๓๓๗.๓/ว ๓๕๑๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๓/๕๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำกับผู้เกี่ยวข้องของตลอดจนกวดขันสถานประกอบการและร้านค้าต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกีฬาต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพื่อสุขภาพที่ดี แต่จากการติดตามที่ผ่านมาโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายพื้นที่มีการกระทำที่เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรายงานจากองค์กรภาคประชาชนว่า ยังมีการขายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่กฎหมายห้าม ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในหลายพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. สนับสนุนประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติด ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดงานกีฬาระดับตำบล พิจารณาดำเนินการดังนี้

- (๑) ติดป้ายรณรงค์ “กีฬาต้านยาเสพติด ปลอดเหล้าเบียร์ บุหรี” ภายในสถานที่จัดงาน
- (๒) ห้ามมิให้มีการจัดเลี้ยงด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
- (๓) ห้ามใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของรางวัล

๒.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

๒. ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนกวดขันสถานประกอบการ และร้านค้าต่างๆ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกษม วัฒนธรรม)

นายก อบจ.จันทบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๑

๓๕๖ ๓๖๑

10 กรกฎาคม
ความที่สุด
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๐๒



ที่	3263
เลขที่	10 ก.ค. 2555
วันที่	16.36
เวลา	

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศนโยบายกีดด้านยาเสพติดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๐๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

ตามที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ กำชับผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนกวดขันสถานประกอบการและร้านค้าต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด นั้น

เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกีดด้านยาเสพติด เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อสุขภาพที่ดี แต่จากการติดตามที่ผ่านมาโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าพบว่าองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในหลายพื้นที่มีการกระทำที่เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรายงานจากองค์กรภาคประชาชนว่า ยังมีการขาย และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่กฎหมายห้าม ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในหลายพื้นที่ และเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง และ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึง ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สนับสนุนประกาศนโยบายกีด ด้านยาเสพติด ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ย โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดงานกีฬาระดับ ตำบล พิจารณาดำเนินการดังนี้ (๑) ติดป้ายรณรงค์ “กีดด้านยาเสพติด ปลอดเหล้าเบียร์ บุหรี่” ภายในสถานที่ จัดงาน (๒) ห้ามไม่ให้มีการจัดเลี้ยงด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ (๓) ห้ามใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของรางวัล

๒. กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำชับผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนกวดขันสถานประกอบการ และร้านค้าต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

as. ๐๓๓

(นายโชคชัย เตชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๓ โทรสาร ต่อ ๔๑๐๒-๓

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”